



สอ.คสข.

ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้ง
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จำกัด

เรื่อง รายชื่อและหมายเลขผู้สมัครกรรมการดำเนินการ (เพิ่มเติมฉบับที่ 2)

ตามที่คณะกรรมการเลือกตั้ง ได้พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จำกัด พ.ศ.2563 และตามกฎกระทรวงการดำเนินงานและการกำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนียน พ.ศ.2564 ของผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2565 – 2566 ได้ออกประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการและหมายเลขผู้สมัคร (ตามกลุ่มเลือกตั้ง) ไปแล้วนั้น

ต่อมานางสาวมาริยาม หมัดอะดัม ผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ กลุ่มเลือกตั้งที่ 2 หมายเลข 2 ที่ไม่ได้รับการประกาศรายชื่อให้มีสิทธิเข้ารับการเลือกตั้ง ได้มีหนังสือลงวันที่ 19 มกราคม 2565 ถึงประธานกรรมการเลือกตั้ง ขอให้แย้งคำวินิจฉัยของกรรมการเลือกตั้งเกี่ยวกับผลการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามโดยยืนยันว่าตนเองไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎกระทรวงฯ ข้อ 9 (7) คณะกรรมการเลือกตั้งได้พิจารณาแล้วเห็นว่าข้อโต้แย้งดังกล่าวเป็นข้อโต้แย้งทางกฎหมายที่เกี่ยวกับอำนาจของคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จำกัด คณะกรรมการเลือกตั้งจึงได้มีหนังสือลงวันที่ 21 มกราคม 2565 เสนอให้คณะกรรมการดำเนินการพิจารณาตามข้อโต้แย้ง

คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 51 ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2565 (นัดพิเศษ) เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2565 ในระเบียบวาระที่ 4.1 เรื่องขอให้พิจารณาคำวินิจฉัยผลการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ โดยมีตัวแทนนายทะเบียนสหกรณ์เข้าร่วมประชุมด้วย ปรากฏว่านอกจากจะมีนางสาวมาริยาม หมัดอะดัม ผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้งที่คณะกรรมการเลือกตั้งเสนอให้คณะกรรมการดำเนินการพิจารณาตามข้อโต้แย้งแล้ว ยังมีรายของนายสมชาย แก้วมณี ผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ กลุ่มเลือกตั้งที่ 6 หมายเลข 1 อีกหนึ่งราย ที่มีหนังสือลงวันที่ 21 มกราคม 2565 ถึงประธานคณะกรรมการเลือกตั้ง ขอคืนสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการโดยแจ้งว่าที่ผ่านมารักษาการไม่เคยแจ้งดอกเบี้ยค้างชำระจำนวน 27 บาท ให้ทราบแต่อย่างใด พร้อมแนบหนังสือรับรองข้อมูลบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และรายงานบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด ฉบับใหม่มาด้วย แต่ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จำกัด สั่งการให้นำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ โดยไม่ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการเลือกตั้ง

ในการประชุมคณะกรรมการดำเนินการครั้งดังกล่าว ตัวแทนนายทะเบียนสหกรณ์ ได้ให้ข้อคิดเกี่ยวกับเจตนารมณ์ในการออกกฎกระทรวง การที่จะพิจารณาว่าเข้าข่ายลักษณะต้องห้ามตามกฎกระทรวงให้ดูถึงเจตนา

การกระทำ และให้ความเห็นเกี่ยวกับอำนาจของเจ้าหน้าที่ที่สามารถให้แก่ลูกหนี้ และตัวแทนนายทะเบียนสหกรณ์แจ้งว่ากฎกระทรวงดังกล่าวเพิ่งประกาศใช้เป็นปีแรกจึงยังไม่มีคู่มือที่ออกมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติตามกฎกระทรวงแต่อย่างใด จากนั้นที่ประชุมได้มีมติให้คณะกรรมการเลือกตั้งเป็นผู้พิจารณาข้อโต้แย้งและการขอคืนสิทธิของผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ ส่วนผลการพิจารณาออกมาอย่างไรให้ถือว่าคณะกรรมการดำเนินการยอมรับผลการพิจารณาของคณะกรรมการเลือกตั้ง

คณะกรรมการเลือกตั้ง ในคราวประชุมเมื่อวันอังคารที่ 25 มกราคม 2565 ได้พิจารณาข้อโต้แย้งและการขอคืนสิทธิของผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ โดยนำเอาข้อคิดและความเห็นของตัวแทนนายทะเบียนสหกรณ์มาเป็นสำคัญ จึงมีมติเห็นว่าผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการทั้งสองรายไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายกระทรวงการดำเนินงานและการกำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนียน พ.ศ.2564 จึงประกาศรายชื่อและหมายเลขผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการเพิ่มเติม ดังนี้

กลุ่มเลือกตั้งที่ 2 เลือกจากสมาชิกในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2

นางสาวมาริยาม หมัดอะตัม

หมายเลข 2

กลุ่มเลือกตั้งที่ 6 เลือกจากสมาชิกในสังกัดและหน่วยงานอื่นที่นอกเหนือจากกลุ่มตามข้อ (1) – (5)

นายสมชาย แก้วมณี

หมายเลข 1

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 26 มกราคม พ.ศ.2565

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์เรวัต ใจยาม)

ประธานคณะกรรมการเลือกตั้ง

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จำกัด